

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐBQH LÊ ĐỨC VĨNH TUYÊN



Tôi tên Lê Đức Vĩnh Tuyên, sinh năm 1975. Quê của tôi ở xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tôi đang công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long. Chức vụ: Giám đốc

Hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được đến đây cùng trao đổi với quý cử tri với tư cách là một ứng cử viên ĐBQH. Xin cảm ơn Ủy ban Bầu cử tỉnh và UBMTTQ, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để tôi có cuộc gặp gỡ hết sức quý báu này. Và với niềm vinh dự lớn lao đó, tôi tự hiểu mình phải thể hiện rõ trách nhiệm và những gì sẽ làm để đại diện cho nhân dân khi được cử tri tin tưởng, bầu chọn. Bởi tôi nhận thức rằng vai trò, vị trí của Quốc hội và ĐBQH là rất quan trọng.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Với yêu cầu phát triển đất nước hiện nay, việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Quốc hội là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi người ĐBQH phải có đủ đức, đủ tài, đủ tâm và tầm để tham gia hoạt động của Quốc hội.

Với bản thân tôi, nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn, với vai trò là người đại biểu, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, phản ánh, kiến nghị và tham gia giải quyết những vấn đề mà quý cử tri đang hết sức quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Trong nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm hiện nay, tôi luôn trăn trở với 03 vấn đề mà tôi sẽ hết lòng thực hiện.

Vấn đề thứ nhất, tôi hứa sẽ tham gia kiến nghị, đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội và đời sống mà quý cử tri cả nước và trong tỉnh luôn quan tâm, như: về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của người dân, đây là vấn đề rất bức xúc hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và tương lai của giống nòi; đẩy mạnh việc chống hàng gian, hàng giả bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích người tiêu dùng; về nội dung, phương pháp, chất lượng và đầu ra của giáo dục và đào tạo, làm sao để nội dung giáo

dục, đào tạo vừa khoa học vừa thiết thực, phù hợp nhu cầu của thực tiễn về sử dụng lao động và phát triển đất nước, hạn chế thấp nhất và dần đi đến không còn tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp gây lãng phí nhiều mặt như hiện nay; về biến đổi khí hậu đang gây tổn hại rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân; về các chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ trợ cấp, giải quyết việc làm; chính sách với gia đình và người có công; về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Vấn đề thứ hai, với trách nhiệm người đang công tác trong ngành văn hóa, tôi sẽ góp phần xây dựng “Môi trường văn hóa lành mạnh” bằng những ý kiến phản ánh bức xúc của cử tri về các nội dung cần giải quyết ngay và tiến hành bền bỉ, lâu dài như: về nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa để làm nền tảng phát triển văn hóa nói chung; về tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống, thờ ơ với truyền thống lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ, quan tâm xây dựng thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước có trí tuệ, đạo đức, có tư duy thời đại; về thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa tinh thần giữa các tầng lớp nhân dân. Chúng ta sẽ kiến nghị cần có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và trọng dụng những nhân tài trong phong trào để làm công tác văn hóa quần chúng; phát huy đúng mực vai trò, vị trí của các hoạt động văn hóa quần chúng.

Vấn đề thứ ba, tôi sẽ cùng các đại biểu khác tham gia trình bày trước Quốc hội đề nghị quan tâm giải quyết những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực văn hóa hiện nay một cách nhanh chóng, nhất là trong việc tổ chức và quản lý lễ hội; tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; về biểu diễn nghệ thuật; về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nhất là lưu ý bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian, cổ truyền của đồng bào các tộc người thiểu số (cụ thể ở tỉnh Vĩnh Long chúng ta, cần quan tâm đến các chính sách đầu tư các thiết chế, thiết bị, phương tiện phục vụ đời sống văn hóa đồng bào Khmer, quan tâm hơn nữa và có những hành động cụ thể trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu vô cùng phong phú và đậm đà bản sắc về thưởng thức và sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của đồng bào Khmer; bảo tồn và phát huy giá trị quý báu của các loại hình nghệ thuật cổ truyền đồng bào Khmer. Bởi tôi hiểu rằng, đời sống văn hóa tinh thần là hết sức quan trọng trong cuộc sống của đồng bào Khmer, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với các lĩnh vực khác trong cuộc sống của đồng bào).

Kính thưa quý cử tri!

Nếu vinh dự được quý cử tri bầu chọn trở thành người đại biểu nhân dân, tôi hứa phục vụ hết sức mình để không phụ sự tin tưởng của cử tri; tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện những kỹ năng của đại biểu, gương mẫu trong sống và làm việc, nói đi đôi với làm; dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cử tri trước Quốc hội và đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.

Nhưng dù tôi có được bầu chọn hay không, trên cương vị công tác của mình tôi vẫn thực hiện những gì tôi đã trình bày với quý cử tri, vì đó là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBMTTQ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi có dịp gặp gỡ hết sức quan trọng và quý báu này. Đặc biệt cảm ơn quý cô bác anh chị cử tri đã đến dự và lắng nghe chúng tôi trình bày.

Xin kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe!

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào!